



**TRƯỜNG TIỂU HỌC  
VĨNH BÌNH BẮC 4**



NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM



*Bản tin*

**măng non**



**Số đặc biệt**

**Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam**

**20/11/1982-20/11/2022**

# Thư chúc mừng



## Thầy Nguyễn Kim Điền

Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường

Chúng ta đang trong không khí của những tháng 11 với nhiều ý nghĩa, cả nước đang hướng đến chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (20/11/1982-20/11/2022). Đây là ngày tôn vinh các thầy cô giáo và tất cả những người công tác trong ngành giáo dục. Nghề giáo là một nghề cao quý, gắn với vinh dự và trách nhiệm lớn lao trong sự nghiệp “trồng người” của đất nước. Bác Hồ đã từng nói trong bức thư Người gửi ngành giáo dục ngày 15/10/1968: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”.

Nhân dịp này, Thay mặt Chi ủy Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến các Thầy Cô giáo viên từng giảng dạy tại trường, những Thầy Cô đã đóng góp công sức xây dựng nên mái trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 như ngày hôm nay. Gửi lời chúc đến các Thầy cô, nhân viên đang giảng dạy, làm việc tại trường, mong muốn các Thầy Cô luôn xứng đáng với hai chữ “Nhà giáo”, tiếp tục cống hiến, phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục của Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 nói riêng cũng như của ngành giáo dục nói chung.

Một lần nữa, Tôi xin chúc các Thầy Cô trong ngày lễ trọng đại này một sức khỏe dồi dào, một lòng yêu nghề mãnh liệt và là một khối đoàn kết, thống nhất để cùng nhau hoàn thành sứ mạng vinh quang “trồng người cho cho thế hệ tương lai”.

Trân trọng!



# LỊCH SỬ của NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Sự ra đời của “Ngày Nhà giáo Việt Nam” gắn liền với lịch sử của tổ chức Giáo giới tiến bộ trên thế giới. Để bảo vệ quyền lợi chân chính của các nhà giáo, tháng 7 năm 1946, Liên hiệp quốc tế các Công đoàn giáo giới được thành lập ở Pari (Pháp). Năm 1954 với nòng cốt là các nhà giáo xã hội chủ nghĩa đã nhất trí thông qua bản “Hiến chương các Nhà giáo”. Hội nghị quốc tế các nhà giáo lần thứ 2 (tháng 8/1957) đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là “Ngày quốc tế Hiến chương các Nhà giáo”.

Ở Việt Nam, ngày 20/11/1958, lần đầu tiên ngày “Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo” được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta. Khi đất nước thống nhất, ngày 20/11 đã được tổ chức rộng rãi trong cả nước và dần dần trở thành ngày truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ giáo viên, cũng như nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo; theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định số 167-HĐBT ngày 28/9/1982, nêu rõ: hàng năm sẽ lấy ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11/1982 đã đi vào lịch sử Việt Nam, khi chính thức được công nhận là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày vinh danh nghề dạy học và nhà giáo, được tổ chức trọng thể trên toàn quốc, trở thành ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam và của toàn dân quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ngày cả xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng tri ân đối với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, vì những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp trồng người.

Nguồn: Bộ Giáo dục và đào tạo





## TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 4

### TỰ HÀO VỮNG BƯỚC ĐI LÊN TỪ NHỮNG KHÓ KHĂN



*Trong những ngày đầy kỷ niệm của tháng 11, học sinh và giáo viên cả nước nô nức đón chào Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Năm nay, kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), thầy cô giáo Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 lại bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên thành lập trường với những gian khó nhưng cũng vô cùng tự hào, khi đã vững bước đi lên để đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong công tác dạy và học trong suốt hơn 20 năm qua.*

Trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 được thành lập từ năm 2001 theo Quyết định số 849/QĐ-UB ngày 7/8/2001 của UBND huyện Vĩnh Thuận, tách từ trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1. Ban đầu thành lập, nhà trường còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, trình độ giáo viên chưa đồng đều; phòng học đơn sơ, trang thiết bị dạy học thiếu thốn; đường xá đi lại khó khăn, chủ yếu là đường đất, trơn trượt vào mùa mưa. Trường có nhiều điểm lẻ, phân tán trong địa bàn xã. Địa bàn trường quản lý thuộc hai ấp Hòa Thạnh, Hiệp Hòa, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc quan tâm con em đến trường còn nhiều hạn chế, dẫn đến kết quả giảng dạy, kết quả học tập của học sinh chưa cao.

Năm 2010, với tình cảm cao quý dành cho quê hương, đồng chí Lê Hồng Anh-Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng cùng với ông Trần Tấn Lợi hiến 2.929 m<sup>2</sup> đất với tổng giá trị số tiền trên 8 tỷ đồng để xây dựng một ngôi trường mới khang trang hơn. Với sự đầu tư về phòng học, trang thiết bị đó đã đáp ứng được công tác dạy và học của học sinh nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường tạo mọi điều kiện để giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đạt chuẩn theo quy định. Giáo viên nhà trường đã không ngừng học tập, tăng cường học hỏi, phát huy năng lực giảng dạy, thay đổi phương pháp giảng dạy, tăng cường áp dụng Công nghệ thông tin để quản lý và đánh giá học sinh.

Trong 20 năm qua, từ những ngày đầu gian khó, trong quá trình dạy và học, trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng cấp độ 2. Về học sinh: Tỷ lệ huy động trẻ đến trường luôn đạt từ 99 đến 100%; chất lượng học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt từ 99% trở lên; học sinh được khen thưởng đạt trên 45%. Nhiều em học sinh đã đạt nhiều giải thưởng của trung ương, tỉnh, huyện ở các cuộc thi. Nhiều giáo viên đạt nhiều danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh; Bằng khen, giấy khen và chiến sỹ thi đua,... Với bề dày truyền thống, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường sẽ cùng vượt qua khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tô thắm truyền thống nhà trường, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục huyện nhà./.



# TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH BÌNH BẮC 4

## *tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học với chủ đề*

### **"Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo"**

 **Lê Kim Chi**  
Phó hiệu trưởng

Với tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu giáo dục, tập thể giáo viên trường Tiểu học Vinh Bình Bắc 4 đã có nhiều nỗ lực trong việc học tập nâng cao trình độ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực phù hợp nhằm phát huy tốt năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhà trường thực hiện nghiêm quy định tổ chức dạy 2 buổi/ngày, tăng cường tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học và tăng cường bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên.

Việc sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, nhóm trong nhà trường được tổ chức theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng các giờ dạy minh họa, tiến hành dự giờ, rút kinh nghiệm, trao đổi thống nhất các vấn đề về chuyên môn. Đồng thời, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy học, trong kiểm tra, đánh giá học sinh và quản lý hồ sơ chuyên môn.



Với tất cả lòng nhiệt huyết, tinh thần đổi mới sáng tạo, Thầy cô giáo trường TH Vinh Bình Bắc 4 đang và sẽ tiếp tục cống hiến vào sự nghiệp giáo dục, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 29-BCH TW Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.



# Những Nhà giáo *có nhiều thành tích trong dạy và học* CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH BÌNH BẮC 4

Từng trải qua nhiều vị trí như giáo viên, tổng phụ trách Đội, công tác Công đoàn và sau đó gắn bó với công tác chuyên môn, cô Lê Kim Chi đã nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình, Cô trở thành một cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn có nhiều kinh nghiệm. 10 năm liên tục (từ năm 2010 đến năm 2020), Cô là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liên tục (từ năm học 2013-2014), là chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.



**Cô Lê Kim Chi**  
Phó hiệu trưởng- Chủ tịch Công đoàn



**Cô Trần Thị Cẩm Xuyên**  
Giáo viên dạy tiếng Anh

Cô Trần Thị Cẩm Xuyên nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, là giáo viên dạy giỏi cấp huyện; hai năm liền đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh; giấy khen của LĐLĐ Tỉnh Kiên Giang là đoàn viên xuất sắc. Hai năm liền (năm 2020 và năm 2021) là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được Huyện Đoàn huyện Vĩnh Thuận tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu Huyện Vĩnh Thuận năm 2021. Có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, kích thích sự thích thú trong học tập của các em học sinh.

Cô Lê Thị Kim Tuyến là giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp 1A tại trường, nhiều năm liền Cô là giáo viên dạy giỏi cấp trường, là giáo viên dạy giỏi cấp huyện; là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện. Cô có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong công tác giảng dạy, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường, là một Tổ trưởng có nhiều năm kinh nghiệm. Đặc biệt, Cô được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Công Đoàn trong năm học 2021-2022.



**Cô Lê Thị Kim Tuyến**  
Tổ trưởng Tổ khối 1

# Những Nhà giáo *có nhiều thành tích trong dạy và học*

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH BÌNH BẮC 4

Cô Bùi Thị Lý hiện là Chi ủy viên Chi bộ, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ khối 2-3, trường TH Vinh Bình Bắc 4. Trong quá trình giảng dạy, cô luôn tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, tận tụy, tận tâm với các em học sinh, được nhiều phụ huynh tin tưởng. Cô hiện đang là giáo viên cốt cán của huyện, là 1 trong các giáo viên được điển hình tiên tiến năm học 2021-2022, được UBND Huyện Vĩnh Thuận tặng giấy khen có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022.



**Cô Bùi Thị Lý**  
Tổ trưởng Tổ khối 2-3



**Thầy Tô Ly Kha**  
Tổ trưởng tổ khối 4-5

Thầy Tô Ly Kha hiện là Tổ trưởng Tổ khối 4-5, trường TH Vinh Bình Bắc 4. Trong quá trình giảng dạy, Thầy có nhiều cố gắng, thay đổi phương pháp giảng dạy. Thầy là một trong các giáo viên được nhà trường tuyên dương điển hình tiên tiến năm học 2021-2022, được UBND Huyện Vĩnh Thuận tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc năm học 2021-2022, là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện.

Thầy Nguyễn Thanh Hà có nhiều sáng tạo trong tổ chức các hoạt động Công tác Đội, giúp Liên đội giữ vững danh hiệu Liên đội vững mạnh nhiều năm liền; Nhiều năm liền, Thầy được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cơ sở; Được nhận danh hiệu đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2021; Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen khác; Là Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Huyện, đạt cấp tỉnh năm học 2021-2022. Vừa qua, Thầy được tuyên dương là Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ III, năm 2022.



**Thầy Nguyễn Thanh Hà**  
Bí thư chi đoàn - TPT Đội



Tất cả Thầy Cô đều luôn cố gắng hết sức mình vì sự nghiệp giáo dục.  
Tất cả "Vì đàn em thân yêu"



# Sôi nổi CÁC HOẠT ĐỘNG

## Thi đua lập thành tích



# Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam



### Hoạt động



#### Thi đua ngắn hạn

Từ ngày 17/10 đến ngày 18/11

### Hoạt động

#### Thi đấu cờ vua

Từ ngày 05/11 đến ngày 18/11



### Hoạt động

#### Thiết kế thiệp

Nộp sản phẩm vào ngày 15/11



### Hoạt động

#### Hội thi văn nghệ

Tổ chức thi diễn vào ngày 17/11



### Hoạt động

#### Lời tri ân

Viết lời tri ân gửi đến Thầy cô giáo





# Hội thi GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2022-2023

N.T.H

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022, Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023.

Hội thi là cơ hội để các giáo viên trong nhà trường nâng cao tay nghề, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn giảng dạy, là điều kiện thuận lợi để giáo viên ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực vào thực tiễn giảng dạy và đúc kết kinh nghiệm sau các tiết dạy tại hội thi. Tôn vinh các giáo viên có năng lực giảng dạy khá giỏi.

Trong hội thi, giáo viên lần lượt trải qua 2 nội dung thi gồm: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.



Thông qua Hội thi, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” trong nhà trường; giúp giáo viên có kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Xây dựng phong trào học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao lòng yêu nghề, mến trẻ và chất lượng chuyên môn; đề xuất những giải pháp đem lại hiệu quả cao hơn cho việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học trong thời gian tới.



# Tuyên dương Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

Năm học 2022-2023



**Cô Lê Thị Kim Tuyền**

Giáo viên dạy lớp 1

**Thầy Võ Văn Bảo**

Giáo viên dạy lớp 4



**Cô Bùi Thị Lý**

Giáo viên dạy lớp 2



**Thầy Tô Ly Kha**

Giáo viên dạy lớp 4



**Cô Trần Thị Yến Nhi**

Giáo viên bộ môn





# Tuyên dương Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

Năm học 2022-2023



**Cô Tô Thị Trúc Mai**

Giáo viên dạy lớp 5



**Cô Trần Thị Cẩm Xuyên**

Giáo viên dạy tiếng Anh



**Thầy La Văn Khỏe**

Giáo viên dạy âm nhạc



**Thầy Bùi Văn Vũ**

Giáo viên dạy thể dục



**Thầy Nguyễn Việt Thắng**

Giáo viên dạy lớp 3



# Lời chúc gửi Thầy Cô

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (20/11/1982-20/11/2022), Thay mặt các bạn Đội viên, nhi đồng trong toàn Liên đội xin lời chúc sức khỏe, lời chúc tốt đẹp nhất đến các Thầy, Cô giáo viên đang giảng dạy, công tác tại trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 thân yêu, nơi em và các bạn hằng ngày được các Thầy cô dìu dắt, nâng đỡ đến bến bờ tri thức.



**Em Thái Thị Mộng Thùy**  
Liên đội trưởng Liên đội  
Học sinh lớp 5A

"Tạ ơn Thầy dẫn con vào rừng tri thức  
Cảm nghĩa Cô dắt con đến biển yêu thương"  
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin kính chúc các Thầy Cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, thành công trong công việc!



**Em Phạm Gia Đại**  
Học sinh lớp 4A

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô. Cảm ơn Thầy Cô đã dìu dắt chúng em đến với bến bờ tri thức. Kính chúc các Thầy Cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, tràn đầy nhiệt huyết, mang đến cho chúng em nhiều bài học hay và bổ ích.



**Em Võ Nguyễn Thảo Nguyên**  
Học sinh lớp 4A

Nghề giáo là một nghề cao quý và các Thầy Cô từ bao đời nay luôn là những người đáng kính trọng. Nhân ngày 20-11, Em xin kính chúc các Thầy Cô nhiều sức khỏe, đủ "Tâm- Trí- Lực" để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, dìu dắt chúng em trên con đường học vấn.



**Em Hứa Hoàng Quý**  
Học sinh lớp 5B

# Tin ngắn hoạt động

## Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam



Sôi nổi các hoạt động thi đua hướng đến chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 (20/11/1982-20/11/2022)



Giải thi đấu cờ vua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 được khai mạc và thi đấu sôi nổi.



Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, qua đó giúp các em học sinh hiểu thêm về tinh thần "Tôn sư trọng đạo".



Tích cực luyện tập các tiết mục văn nghệ cho Hội thi văn nghệ "Thầy Cô cho em ước mơ".



# TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH BÌNH BẮC 4

Từ **QUÁ KHŨ** Đến **HIỆN TẠI** 



# TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH BÌNH BẮC 4

Từ **QUÁ KHŨ** Đến **HIỆN TẠI** 



# TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 4

Từ **QUÁ KHŨ** Đến **HIỆN TẠI** 







**XEM PHIM**

## **20 NĂM- DẤU ẤN MỘT NGÔI TRƯỜNG**

Phóng sự đạt giải Nhì cuộc thi video clip  
**"TỰ HÀO QUÊ HƯƠNG VINH THUẬN ANH HÙNG  
TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN"**



**QUÉT MÃ QR  
ĐỂ XEM VIDEO**



## TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH BÌNH BẮC 4

Áp Hòa Thạnh, xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

 c1.vinhbinhbac4.vinhthuan.edu.vn

 facebook.com/tieuhocvinhbac4

 Zalo: zalo.me/c1vbb4

# Bản tin

# măng non

## Số đặc biệt

## Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

### 20/11/1982-20/11/2022

### THỰC HIỆN

**Chỉ đạo nội dung**

Thầy Nguyễn Kim Điền

Hiệu trưởng

**Biên tập**

Cô Lê Kim Chi

Phó Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Thanh Hà

Tổng phụ trách Đội